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เร่ิมประชุมเวลา  ๐๙.๐๐ น. 
  เมื่อสมาชิกสภามาครบองค์ประชุม  และท่ีประชุมพร้อมแล้ว  นายชัยโรจน์  กองราช  
ประธานสภาเทศบาลต าบลหาดกรวด ท าหน้าท่ี ประธานสภาเทศบาลต าบลหาดกรวด  เป็นประธานท่ีประชุม  
กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระประชุม ดังนี ้
 
ระเบียบวาระที่๑  เร่ือง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
ประธานสภา   ด้วยเทศบาลต าบลหาดกรวดได้สมัครเข้ารับการประเมินเมืองส่ิงแวดล้อมยั่งยืน 
   ประจ าปี  ๒๕๖๑ โดยเทศบาลท่ีชนะเลิศในการประเมินเมืองส่ิงแวดล้อมยั่งยืน 
   จะได้เข้ารับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม 
   ราชกุมารี และในปี ๒๕๖๑ เทศบาลท่ีส่งผลงานร่วมการประเมินจะได้รับการรับรอง
   ระดับการประเมินเพื่อที่จะช่วยสร้างการยอมรับจากประชาชนในพื้นท่ี การเผยแพร่
   ผลงานแก่เทศบาลอื่นๆ และต่อสาธารณะอย่างกว้างขวาง อันจะน ามาซึ่งช่ือเสียงการ
   ยอมรับโดยมีระยะเวลาด าเนินการดังนี ้
   ๑ การประชาสัมพันธ์และเปิดรับผลงาน ระหว่างมกราคม – เมษายน ๒๕๖๑ 
   ๒ ประเมินเอกสาร ระหว่างพฤษภาคม ๒๕๖๑ 
   ๓ ประเมินตรวจเย่ืยมพื้นท่ี ระหว่างมิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
   ๔ ประกาศผลการประเมินและมอบรางวัลระดับจังหวัด สิงหาคม ๒๕๖๑ 
    กรอบแนวคิดเมืองส่ิงแวดล้อมยั่งยืน จ านวน ๔ องค์ประกอบ คือ เมืองอยู่ดี       
   (๗ ตัวชี้วัด)  คนมีสุข (๙ ตัวช้ีวัด) ส่ิงแวดล้อมยั่งยืน (๗ ตัวชี้วัด) และเทศบาลแห่งการ
   เรียนรู้และการบริหารจัดการท่ีดี (๑๑ ตัวชี้วัด) รวมจ านวน  ๓๔ ตัวชี้วัด การ 
   ประเมินผลงานของเทศบาลได้ก าหนดระดับผลการประเมินออกเป็น  ๓ ระดับ คือมี
   ผลงานผ่านเกณฑ์ระดับดี ดีมาก และดีเย่ียม  โดยคณะกรรมการอ านวยการประเมิน
   เมืองส่ิงแวดล้อมยั่งยืนจะพิจารณาให้ความเห็นชอบและรับรองผลการประเมิน 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 



 
ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ือง  การรับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภา สอบถามท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม มีการแก้ไขรายงานการ

ประชุมครั้งท่ีแล้วหรือไม่  สมัยสามัญสมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑ เมื่อวันท่ี  ๑๒ กุมภาพันธ์  
๒๕๖๑ สมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขหรือเพิ่มข้อความตอนใด  ให้เสนอต่อท่ีประชุม 

 - ท่ีประชุมไม่มีผู้ขอแก้ไข  หรือเพิ่มเติม  ถือว่ารับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ือง   เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา  
ประธานสภา  กล่าวต่อท่ีประชุม   ตามท่ีสภาเทศบาลต าบลหาดกรวดได้มีการพิจารณาอนุมัติการการ
   จ่ายขาดเงินสะสม    ๑,๓๓๖,๗๘๐.๘๔ บาท ในคราวประชุมสมัยวิสามัญสมัยท่ี ๑      
   ครั้งท่ี ๑  เมื่อวันท่ี  ๑๖  มีนาคม  ๒๕๕๙ ในการจ่ายขาดโครงการขุดสระเก็บน้ าป่า
   แดง หมู่ท่ี ๓ บ้านบุ่งจิก  ต าบลหาดกรวด อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ ขนาดกว้าง ๕๐.๐๐ 
   เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร ลึก ๕.๐๐ เมตร หรือปริมาณดินไม่น้อยกว่า๔๓,๘๗๕ ลบ.ม. 
   ซึ่งงบประมาณจริงๆท่ีเราต้องจ่ายขาดจ านวน  ๒,๐๒๑,๐๐๐ บาท  แต่เทศบาลต าบล
   หาดกรวดสามารถจ่ายขาดเงินสะสมได้เพียง  ๑,๓๓๖,๗๘๐.๘๔ บาท เท่านั้น เทศบาล
   ต าบลหาดกรวดโดยคณะผู้บริหาร ประธานสภา  หัวหน้าส่วนราชการได้ปรึกษาหารือ 
   หาแนวทางการแก้ไข จึงสรุปจ่ายขาดเงินสะสมเท่าเดิม จ านวน  ๑,๓๓๖,๐๐๐ บาท  
   โดยลดปริมาณงานลงเหลือขนาดกว้าง  ๕๐.๐๐ เมตร ยาว  ๑๓๐.๐๐ เมตร  ลึกเฉล่ีย 
   ๕.๐๐ เมตร หรือ ปริมาณไม่น้อยกว่า ๒๔,๐๑๓.๐๐ ลบ.ม.  จึงขอให้สภาได้พิจารณา 
ประธานสภา  ได้สอบสอบถามในท่ีประชุมมีท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเกี่ยวกับการพิจารณา
   โครงการขุดสระเก็บน้ าป่าแดง หมู่ท่ี ๓ บ้านบุ่งจิก หรือไม่ ซึ่งเป็นเฉพาะความยาวจาก 
   ๒๐๐ เมตร เป็น ๑๓๐ เมตร ความกว้างกับความลึกท่าเดิม เนื่องจากงบประมาณไม่
   เพียงพอ 

- ไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรืออภิปรายจึงขอมติ 
มติท่ีประชุม เห็นชอบโครงการขุดสระเก็บน้ าป่าแดงหมู่ท่ี ๓ บ้านบุ่งจิก กว้าง ๕๐.๐๐ เมตร ยาว 

๑๓๐.๐๐ เมตร ลึกเฉล่ีย ๕.๐๐ เมตร หรือปริมาณดินไม่น้อยกว่า ๒๔,๐๑๓ ลบ.ม. ด้วย
คะแนนเสียง ๘ เสียง 

 
ประธานสภา กล่าวต่อท่ีประชุม ๒.๒ ตามท่ีสภาเทศบาลต าบลหาดกรวดได้อนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสม

เมื่อคราวประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยท่ี  ๒ ครั้งท่ี ๑  เมื่อวันท่ี ๓ กรกฎาคม  ๒๕๖๐ 
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าบริเวณต่างๆ ท่ีมีน้ าท่วมขังภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี ๓ บ้าน
บุ่งจิก ขนาดท่อ ๐.๖๐ เมตร  งบประมาณ  ๖๒๓,๐๐๐ บาท (เส้นบ้าน สท.สมบูรณ์ อ่ า
แจ้ง) ซึ่งส านักงานแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ท่ี ๑ ได้ตรวจสอบรายละเอียดแบบขอ
อนุญาตแล้ว เห็นควรให้เทศบาลแก้ไข  
 เดิม วางท่อระบายน้ าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ซึ่งแขวงทางหลวง
อุตรดิตถ์ท่ี ๑ ได้ตรวจสอบรายละเอียดแบบขออนุญาตแล้วเห็นควรให้เทศบาลต าบล
หาดกรวด วางท่อระบายน้ า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร จึงขอให้สภาได้
พิจารณา 

- ขอช้ีแจงน าเรียนให้ท่านสท.สมบูรณ์ ได้เข้าใจเหตุใดท าไมถึงได้ล่าช้า ซึ่งแขวง
ทางหลวงอุตรดิตถ์ท่ี ๑ ได้ส่งหนังสือค าขอเช่ือมทางมาให้กับเทศบาลต าบล
หาดกรวด เพื่อไปส ารวจเจ้าของท่ีดินท่ีทางเทศบาลจะด าเนินการวางท่อ
ระบายน้ า ซึ่งมีท่ีดินบางแปลงท่ีอยู่ในเขตการก่อสร้าง ซึ่งท่ีดินบางส่วนอยู่ท่ี
ธนาคาร  แล้วธนาคารจะต้องเซ็นต์รับรองการขุดเพื่อวางท่อและอีกส่วนหนึ่ง



เจ้าของท่ีดินท างานอยู่กรุงเทพฯ ต่างจังหวัดก็หลายรายซึ่งเจ้าของท่ีดินท่ีอยู่ใน
แนวเขตการก่อสร้างประมาณ  ๑๔ ราย ผมจะช่วยเร่งด าเนินการ คาดว่าช่วง
เทศกาลสงกรานต์คงมีคนเขากลับจากกรุงเทพ กลับต่างจังหวัด ผมก็จะเอา
แบบค าขอเช่ือมทางไปให้เขาด าเนินการ 

สท.สมบูรณ์  กล่าวต่อท่ีประชุมถ้ามีส่วนไหนท่ีผมพอจะช่วยเหลือได้ก็บอกผมนะครับ ถ้าจะ
  ไปหาเขาท่ี กทม. หรือต่างจังหวัดก็ต้องไปครับเพราะความเดือดร้อน ฝนตกน้ า
  ท่วมไม่สามารถเข้าห้องน้ าได้มันทรมาน ขอบคุณครับ 
ประธานสภา  กล่าวต่อท่ีประชุมมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายกรณีเปล่ียนขนาด
  ท่อ ๐.๖๐ เมตร เป็น ๑.๐๐ เมตร หรือไม่ครับ 

- ไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายหรือสอบถามเพิ่มเติมจึงขอมติท่ีประชุม 
มติท่ีประชุม เห็นชอบให้เปล่ียนขนาดท่อจาก ๐.๖๐ เมตร เป็น ๑.๐๐ เมตร ตามโครงการก่อสร้าง

ท่อระบายน้ าบริเวณต่างๆ ท่ีมีน้ าท่วมขังภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี ๓ ด้วยคะแนน
เสียง  ๘  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องอื่นๆ 
ประธานสภา  กล่าวต่อท่ีประชุมหัวหน้าส่วนราชการมีเรื่องท่ีจะแจ้งให้ท่ีประชุมเชิญครับ 
นางสาวอารม  กล่าวต่อท่ีประชุมการจัดกิจกรรมรดน้ าด าหัวขอพรผู้สูงอายุในวันท่ี  ๑๕ 

เมษายน  ๒๕๖๑ ท่ีวัดเนินโพธิ์ในส่วนของเทศบาลต าบลหาดกรวดมีการจัดรถ
ประชาสัมพันธ์ และมีเครื่องเสียงของบุญมีบริการมาแห่ในขบวน โดยมาต้ัง
ขบวนท่ีส านักงานเทศบาลต าบลหาดกรวด ก็มีเจ้าหน้าท่ีของเทศบาล ๒ คน 
ชาย หญิง แต่งตัวสวยงามนั่งอยู่บนรถ ก็ฝากประชาสัมพันธ์เชิญร่วมงานกันทุก
คนนะค่ะ 

นางสยุมพร ทาใจ  กล่าวต่อท่ีประชุม ขอรายงานสถานะการเงินการคลังต้ังแต่เดือน ตุลาคม  
๒๕๖๐ – ๓๑ มีนาคม  ๒๕๖๑  

  รับจริง ๓๑,๐๓๕,๖๔๓ บาท  ซึ่งเราประมาณการ 
  รายรับไว้  ๕๔,๔๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็น ๕๗% ของประมาณการ 
  เบิกจ่ายไป ๒๑,๓๓๗,๓๕๔.๖๘ บาท  คิดเป็น  ๓๙% จากงบประมาณร่ายจ่าย 
  ๖๘.๗๕ % จากรายจ่ายจริง 
  ส าหรับ งานถนน คสล.  ถนนลาดยาง คาดว่าน่าจะเบิกจ่ายได้ทัน

ปีงบประมาณ 
นายนวพล  กล่าวต่อท่ีประชุม ๑ ฝากข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องตัดกิ่งไม้ ต้นไม้ท่ีมีความสุ่ม

เส่ียงท่ีจะเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์ก็มาแจ้งได้ท่ีส านักงานเทศบาลต าบล
หาดกรวด  ๒ การจัดท าโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งจะต้ังจุดอ านวยความปลอดภัยในระหว่าง
วันท่ี  ๑๑ – ๑๗  เมษายน  ๒๕๖๑  ๓ ปั๊มนิยมเรื่องบุกรุกทางสาธารณซึ่งได้
ไปสอบถามทางโรงพักวงักะพี้ ทางต ารวจบอกว่าไม่สามารฟ้องศาลได้เนื่องจาก
ตอนท่ีส านักงานท่ีดินมารังวัด ไม่สามารถมารังวัดเนื่องจากทางปั๊มไม่ยินยอม
ให้รังวัด จึงเป็นเหตุให้ล่าช้า ซึ่งจะต้องมีการนัดพูดจากันระหว่างทางสถานี
ต ารวจ อ าเภอ และทางเทศบาลอีกครั้งหนึ่ง 

นางพรฉว ี  กล่าวต่อท่ีประชุมการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑  จ านวน  ๑๘๐,๐๐๐ บาท หมู่ละ ๓๐,๐๐๐ บาท ๙ หมู่บ้านซึ่ง
หมู่บ้านต้องจัดท าโครงการหมู่ละ ๓ โครงการ แล้วน าเข้าแผนซึ่งท้ัง ๙ หมู่บ้าน



ได้ประชุมปรึกษาหารือการจัดท าโครงการสรุปท้ัง ๙ หมู่บ้านท าเหมือนกัน ๓ 
โครงการดังนี ้

  ๑ โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
  ๒ การปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมี 
  ๓ การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  เรื่องท่ี ๒ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งทางเทศบาลต าบลหาดกรวดได้จัด

ฝึกอบรมไปแล้ว ตอนนี้อยู่ในช่วงการจัดซื้อวัคซีน วัคซีนก็ขาดตลาดก็ฝาก
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าด้วย ขอบคุณค่ะ 

นางสาวอารม  กล่าวต่อท่ีประชุมส าหรับกองการศึกษา ๑  ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง ๒ 
แห่ง ไม่มีการปิดภาคเรียนซึ่งมีนโยบายมาใหม่ ว่าไม่มีการปิดภาคเรียน หรือถ้า
ปิดได้แต่ไม่เกิน  ๑๕ วัน   ๒ เปิดรับสมัครเด็กนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๑ คุณสมบัติของผู้สมัคร 

  ๑ เด็กท่ีสมัครต้องมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตเทศบาลต าบลหาดกรวดและใกล้เคียง 
  ๒ มีอายุต้ังแต่ ๒ ปีบริบูรณ์  
  ๓ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นๆ ท่ีจะท าให้เป็นอุบสรรคต่อการเรียน 
  รับสมัครตั้งแต่วันท่ี ๑ มีนาคม ๓๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๑ ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
  ๓ เรื่องการรับโอนโรงเรียนบ้านทับใหม่ ทางส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเขตท่ี 

๑ อุตรดิตถ์ได้ให้ค าแนะน าในการรับโอนโรงเรียนบ้านทับใหม่ โดยทางเทศบาล
ต าบลหาดกรวดท าหนังสือขอใช้พื้นท่ีของโรงเรียนทับใหม่ท่ีละส่วนจนเต็มพื้นท่ี 
ถ้าจะรับโอนโดยตรงคงไม่ผ่านการเกณฑ์ประเมิน เพราะว่า ๑๕ ปีมานี่ไม่
สามารถโอนโรงเรียนได้เลย 

นายสมัย สายบุญส่ง  กล่าวต่อท่ีประชุม กระผมขอปรึกษากับทางสภาเกี่ยวกับถนนสายไปกลางนา 
ระหว่างหมู่ท่ี ๓ หมู่ท่ี ๔ ว่าเราจะหางบประมาณส่วนไหนมาด าเนินการ
เพราะว่ามันเสียหายมาก เป็นหลุมเป็นบ่อ คนใช้รถใช้ถนนไม่สามารถจะหลบ
ไปทางไหนได้เลย เพราะมีแต่หลุมบ่อ รถเล็ก รถน้อยล้มกันได้รับบาดเจ็ดกันไป 
ก็น าเรียนสภาว่าเราจะขอจ่ายขาดเงินสะสมได้หรือเพราะประชาชนได้รับความ
เดือดร้อนจริงๆ ท่านสมาชิกก็ได้เห็นกันแล้ว  

    
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๕.๐๐ น. 
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